

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /SNN&PTNT-CCKL  
V/v tham gia ý kiến về việc chuyển  
mục đích sử dụng đất rừng để thực  
hiện dự án Trạm bảo vệ rừng Xa  
Mang, huyện Quan Sơn.

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 8755/STNMT-CSĐĐ ngày 20/9/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham vấn ý kiến về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án Trạm bảo vệ rừng Xa Mang, huyện Quan Sơn. Sau khi nghiên cứu tài liệu có liên quan và các quy định của pháp luật; kết quả kiểm tra thực địa (*có biên bản, báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Quan Sơn và các hồ sơ có liên quan kèm theo*); căn cứ và chức năng, nhiệm vụ được giao Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

**1. Việc lập, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới Trạm bảo vệ rừng Xa Mang thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn**

Thực hiện Công văn số 3936/UBND-THKH ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chủ trương đầu tư các Trạm bảo vệ rừng thuộc các Ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 1405/SNN&PTNT-KHTC ngày 30/3/2023 giao Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn (là đơn vị quản lý, sử dụng công trình và là đơn vị được Sở Tài chính đề nghị làm Chủ đầu tư) đề xuất các nội dung của Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Trạm bảo vệ rừng Xa Mang.

Trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn tại Báo cáo số 52/BC-BQL ngày 04/5/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn chỉnh, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt tại Báo cáo số 117/BC-SNN&PTNT ngày 06/5/2023 và Tờ trình số 85/TTr-SNN&PTNT ngày 06/5/2023. Đến nay dự án đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định theo quy định.

**2. Phạm vi, quy mô dự án, việc đảm bảo quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng.**

Khu đất xây dựng Trạm QL BVR Xa Mang, có diện tích 1.410 m<sup>2</sup>, được giới hạn bởi các điểm góc hệ tọa độ gắn kèm theo Văn bản số 295/BQL-KHKT ngày 15/9/2023 của Ban quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn; vị trí khu đất tại trích lục thửa 133; tờ bản đồ địa chính số 2 tỷ lệ 1/10.000 đo vẽ năm 2003.

Nguồn gốc, chủ quản lý: Đất rừng phòng hộ do Ban quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn quản lý.

Hiện trạng: Theo kết quả kiểm tra hiện trường của Đoàn kiểm tra và báo cáo của hạt Kiểm lâm huyện Quan Sơn tại Văn bản số 174/BC-HKL ngày 22/9/2023, xác định: Toàn bộ khu đất xây dựng Trạm QLBRV Xa Mang hiện trạng là đất không có rừng, do đó không phải thực hiện trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế.

### **3. Việc chấp thuận danh mục công trình, dự án thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện Dự án**

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Quan Sơn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2634/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 báo cáo cấp thẩm quyền bổ sung, chấp thuận danh mục công trình, dự án thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2023 trên địa bàn huyện Quan Sơn, để đơn vị triển khai thực hiện bước tiếp theo.

Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như trên, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Ban quản lý RPH Quan Sơn;
- Lưu: VT, KL.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Đức Thuận**